



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระนอง โทร. ๕๐๕๗

ที่ รน ๐๐๓๓.๒๐๑/นิเทศ

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปรายการดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการเตรียมพร้อมรับอัคคีภัย ในโรงพยาบาลระนอง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง

ด้วยโรงพยาบาลระนอง โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการเตรียมพร้อมรับอัคคีภัย ในโรงพยาบาลระนอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ และ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งมั่นสู่โรงพยาบาลคุณภาพ จึงมีการพัฒนา ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนปรับปรุงอาคารสถานที่ และอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อให้ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการทำงาน และประชาชนผู้รับบริการ การบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ทั้งนี้เพื่อให้โรงพยาบาลมีแผนการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยมีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่เกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสนามและหน่วยบริการเคลื่อนย้าย ดังนั้นโรงพยาบาลจึงต้องมีความพร้อมรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกด้าน ทั้งด้านอัคคีภัย ภัยพิบัติต่างๆ จึงมีความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีความรู้เรื่องการป้องกันและการจัดการวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข ตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามกฎหมาย เข้าใจวิธีการช่วยชีวิต การหนีภัยอย่างถูกวิธี ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระนอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาลระนอง และหน่วยงานภายนอก เป็นอย่างดี ทำให้การจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปโดยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระนอง จึงขอสรุปรายการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ และขออนุญาตนำรายงานสรุปโครงการขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลระนองต่อไป รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่สรุปโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและอนุญาตให้นำรายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลระนอง

(นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายนิคม มะลิทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง